

# ฤดูไฟป่ามาถึงแล้ว

เตรียมครัวเรือนของคุณให้ดี



& ความปลอดภัย  
ของสัตว์ป่า



## พันธกิจของเราคือการดูแลความปลอดภัยของคุณ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แคลิฟอร์เนียได้เผชิญกับเหตุไฟป่าที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น SDG&E® จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยปกป้องภูมิภาคจากภัยของไฟป่า เราให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และชุมชน และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำการปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์และโครงสร้างในปัจจุบันของเราอย่างต่อเนื่อง



กว่า  
**100**

กล้องตรวจติดตามสภาพอากาศและไฟไหม้



กว่า  
**230**

สถานีตรวจอากาศในการวัดความเร็วลม ความชื้น และอุณหภูมิ



**26,000**

เสาไฟฟ้าไม่ได้รับการอัปเดตเป็นเสาเหล็กท่อนไฟ



กว่า  
**450,000**

ต้นไม้ได้รับการตรวจสอบและตัดแต่งกิ่งในบริเวณที่ใกล้กับแนวสายไฟของ SDG&E



**25**

โดรนดำเนินการตรวจสอบสายไฟและหอสังกัษอากาศตลอดทั้งปี



**5**

เฮลิคอปเตอร์ช่วยในเรื่องความปลอดภัยจากไฟป่าและการลาดตระเวนสายไฟฟ้า



เราไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเท่านั้น หากมีสภาวะที่เป็นอันตราย เราอาจตัดกระแสไฟเป็นทางเลือกสุดท้ายให้คุณและชุมชนของคุณมีความปลอดภัย ซึ่งเรียกว่า การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff หรือ PSPS) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมช่วยให้ลูกค้าได้รับผลกระทบจาก PSPS ลดลง 25-30% เมื่อเทียบกับปีก่อน

## การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะพิจารณาจากอะไร

### ขั้นตอนการตัดกระแสไฟ

อีก 7-10 วันข้างหน้า



หากการคาดการณ์ถึงความเสี่ยงเป็นไปที่สภาพอากาศจะเลวร้าย SDG&E จะทำการตรวจสอบติดตามสภาพอากาศเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

อีก 3-6 วันข้างหน้า



ซึ่งจะมีการปรับการพยากรณ์สภาพอากาศตามข้อมูลดังกล่าว

อีก 2 วันข้างหน้า



การสื่อสารจะเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงรัฐ เทศมณฑล เมือง ลูกค้ารายสำคัญ และลูกค้าบุคลากรที่ฐานทางการแพทย์

อีก 1 วันข้างหน้า



ตรวจติดตาม สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยกู้ภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

วันที่ไฟดับ



แจ้งทุกชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานสาธารณะทั้งหมดที่มีการตัดกระแสไฟ

กลับมาปล่อยกระแสไฟ



เมื่อสภาพอากาศมีความปลอดภัย SDG&E จะเริ่มทำการปล่อยกระแสไฟโดยที่มณฑลและหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายหรือความเสียหายที่เป็นไปได้จากสิ่งของที่ปลิวไปยังอุปกรณ์หรือศีรษะ

### ไทม์ไลน์การแจ้งเตือน (หากเป็นไปได้)

~48 ชั่วโมง  
ก่อนตัดไฟ

~24 ชั่วโมง  
ก่อนตัดไฟ

~1 ชั่วโมง  
ก่อนตัดไฟ

การเริ่มต้นตัดไฟ

เปิดใช้งานศูนย์ทรัพยากรชุมชน ถ้าจำเป็น

เมื่อทำการลาดตระเวน

เมื่อทำการปล่อยกระแสไฟตามปกติอีกครั้ง



หากเราคาดว่าจะตัดกระแสไฟเป็นระยะเวลานาน เราอาจเปิดศูนย์ทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

# ปลอดภัยตลอดเวลา ดำเนินการ

คิดอย่างชาญฉลาด อย่าปล่อยให้ความปลอดภัยของคุณเป็นไปตามยถากรรม ทำตามขั้นตอนทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน



## จัดทำแผนฉุกเฉิน

ระบุสถานที่นัดพบของครอบครัว เส้นทางที่ปลอดภัย และที่พักพิง รวมถึงการดำเนินการที่คุณจะทำ ทารอและฝึกปฏิบัติตามแผนร่วมกับครอบครัวของคุณ รวมถึงลูก ๆ ของคุณด้วย



## เตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน

เก็บของสำคัญไว้ใกล้มือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดอุปกรณ์ของคุณมีรายการที่คุณและครอบครัวต้องใช้ครบถ้วน รวมถึงไปถึงสัตว์เลี้ยง ผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพ ด้วย เก็บไว้ในภาชนะที่พิกพาสะดวก เช่น กระเป๋าเป้หรือถังพลาสติก เชื่อมชม [sdge.com/wildfire-safety](https://sdge.com/wildfire-safety) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม



## ดาวน์โหลดแอป PSPS ของเราในชื่อ "Alerts by SDG&E"

ได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ เชื่อมชม [sdge.com/pspsapp](https://sdge.com/pspsapp) เพื่อดาวน์โหลดหรือเรียนรู้เพิ่มเติม

## อัปเดตข้อมูลการติดต่อของคุณ

เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะสื่อสารกับคุณ ไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นเช่นไร



## ไปที่ [sdge.com/MyAccount](https://sdge.com/MyAccount)

เลือก "โปรไฟล์ของฉัน" จากเมนู "บัญชี" บนเลื่อนลง และอัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณ รวมทั้งที่อยู่เมล



## ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนไฟดับ

ในกรณีที่เกิดไฟป่า การรับทราบข้อมูลข่าวสารสามารถช่วยให้คุณมีความปลอดภัยได้ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อของคุณเป็นปัจจุบัน เชื่อมชม

## [sdge.com/notifications](https://sdge.com/notifications)

## รู้ว่าจะไปที่ใดหากต้องตัดกระแสไฟเป็นระยะเวลานาน

การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะอาจจะมีระยะเวลานานจนกว่าสภาวะความเสี่ยงจากอัคคีภัยจะไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไป

เราอาจเปิดศูนย์ทรัพยากรชุมชน 11 แห่งของเราในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จุดอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นสถานที่ที่ผู้พำนักอาศัยที่ได้รับผลกระทบสามารถไปรับวัสดุสำหรับเตรียมความพร้อม น้ำแข็ง น้ำ ขนม เครื่องแปลงไฟในรถยนต์ แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และวิทยุ และสอบถามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไฟดับ

เชื่อมชม [sdge.com/resource-centers](https://sdge.com/resource-centers) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



## เตรียมตัวให้พร้อม สร้างพื้นที่ป้องกัน

ลดความเสี่ยงในบ้านของคุณให้เหลือน้อยที่สุดโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านเพื่อป้องกันไฟป่า

### โซน 1

บริเวณใกล้บ้านคุณควรมีระยะห่างอย่างเหมาะสมและมีพันธุ์ไม้ที่ไม่สูงและทนไฟได้ เช่น หญ้าแฝก สวนผัก แปลงดอกไม้ หรือที่เรือนเพาะชำในพื้นที่ของคุณแนะนำ

### โซน 2

แนะนำให้ใช้วัสดุคลุมดินที่มีการเติบโตซึ่งสามารถทนไฟและมีปริมาณเชื้อเพลิงต่ำที่โซนนี้ ขอคำปรึกษาจากผู้เพาะพันธุ์ต้นไม้ว่าพืชชนิดใดที่เหมาะสมกับการป้องกันของคุณ

### โซน 3

ตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะตัดแปลงพันธุ์พืชพื้นเมืองที่อาจรวมไปถึงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัย

30 - 50 ฟุต

ซานดิเอโกเคาน์ตีกำหนดให้มีระยะห่าง 50 ฟุตในโซน 1

100 ฟุต

เกิน 100 ฟุต

แคลิฟอร์เนียกำหนดให้มีพื้นที่ป้องกันรอบ ๆ ทรัพย์สินของคุณที่ 100 ฟุต

พืชที่ไม่ถูกรบกวน

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการเตรียมตัว โปรดไปที่ [sdge.com/wildfire-safety](https://sdge.com/wildfire-safety)